

สรุปมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมA โรงแรม เดอะโบนินซ่า รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</p>	<p>๑.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าพระราชบัญญัติจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” การจัดตั้งกระทรวงดังกล่าวจะเป็นกระทรวงหลักของประเทศโดยมีหน้าที่หลักในการปฏิรูปอุดมศึกษา การผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพขั้นสูง และใช้การวิจัยมาสร้างเป็นนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ จะมีคณะกรรมการ ๒ ชุดคือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นั้น ทางกายภาพจะยังสังกัดหน่วยงานเดิม แต่การดำเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นอกจากนี้ จะมีการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ เพื่อความคล่องตัวและมีคุณภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งตั้งหน่วยงานเพิ่มคือ สำนักงานส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ... พ.ศ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงใยของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ เครือข่าย และได้ทบทวนโครงสร้างภายในของกระทรวงการอุดมฯ โดยตัดกรมอุดมศึกษาออก และปรับฐานะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ แทน ซึ่งคาดว่าจะร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่นานจะมีปัญหาอีก เพราะขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ทุกอย่างค่อนข้างลงตัว คาดว่า จะบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (สนช.) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>การปรับโครงสร้างใหม่ให้ สกอ. เป็นสำนักงานปลัดกระทรวง เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะกระทรวงใหม่งานอุดมศึกษาต้องเป็นฐานและเป็นผู้นำ เพราะอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากจะต้องเน้นเรื่องพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจน จึงยกขึ้นมาเป็นชื่อของกระทรวงด้วย ดังนั้น หากอุดมศึกษาไม่มีบทบาทเป็นผู้นำ จะทำให้งานวิจัย นวัตกรรม งานด้านวิทยาศาสตร์ ไม่เกิด จะไม่สามารถเป็นประเทศไทย ๔.๐ ได้เลย หากอุดมศึกษาไม่เข้มแข็งเพราะอุดมศึกษาสร้างทั้งคน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และในอนาคตอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มที่มีความพร้อม รัฐบาลจะสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐทั้งหมด ซึ่งรวมทั้ง มรภ. และ มทร. โดยกำหนดไว้ในกฎหมาย ต่อไปกระทรวงการอุดมฯ ก็จะเป็นกระทรวงตัวอย่างที่มีส่วนราชการ คือ สำนักปลัด เพียงหน่วยงานเดียว ที่เหลือเป็นองค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ขณะเดียวกัน การทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ จะต้องปรับแนวคิดใหม่ ไม่ทำงานแบบราชการอีกต่อไป และจะไปควบคุมมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัยคอยกำกับดูแลอยู่ ความเป็นอิสระ สำนักงานปลัดฯ จะเป็นหน่วยงานที่คอยเชื่อมโยงเรื่องงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการให้สำเร็จตามพันธกิจ</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑.๒ อธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่สำคัญ ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ดังนี้</p> <p>๑) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะพ้นจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหารตามข้อ ๗ (๒) (๓) ดังนี้</p> <p>(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๓ คน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาศรี พอค้า - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี - อาจารย์นวลใจ โคตรแสง <p>(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามข้อ ๗ (๒) (๓) ของข้อบังคับของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อ ๖ วรรคท้าย กำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน</p> <p>๒) รายงานผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสร็จ เรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลการเลือกตั้งไว้ ดังนี้</p> <p>(๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธา พรหม โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจะอยู่ในตำแหน่ง และเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งข้อ ๖ วรรคท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ได้รับ การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน</p> <p>(๒) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนคณะ ๖ คน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางสาวจิระนันท์ อินทรีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - นายอนุชา พุฒิกุลสาคร คณะบริหารศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัช จันทร์สมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ - นายอภิชน มุ่งชู คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - นางสาวสุนันทา จันทน์มิ่งษ์ คณะศิลปศาสตร์ - นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา <p>(๓) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน ๖ คน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายโสภณ มูลทา - นายปิยะ สร้อยอุดม - นายแสงสุรีย์ นันททรัพย์ 	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- นายวรรณพล พิมพะสาสิทธิ์ - ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวรรณ ศรีสูงเนิน - นายอุทัย ธารพศรี</p> <p>เสนอที่ประชุมรับทราบตามบังคับของกฎหมาย</p> <p>๓) แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานที่ประชุมทราบ กรณีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง และได้จัดส่งแนวทางคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดี ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป</p> <p>ที่ประชุมได้แสดงความเห็นกรณีการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดี อาทิ การแต่งตั้งทนาย การดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการถูกฟ้องคดี โดยอาจไปทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะ และค่าที่พัก เป็นต้น และขอให้นายวันชัย รุจนวงศ์ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านกฎหมายพิจารณายกร่างระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาออกระเบียบข้อบังคับต่อไป</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานที่ประชุมทราบ กรณีการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑. รายงานเรื่องหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และหลักสูตร BTEC เป็นโครงการหลักสูตรบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตอบสนองความต้องการของตลาด และนโยบายชาติ อาจเป็นหลักสูตรระยะสั้น เน้นให้ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษ เก่งดิจิทัล เป็นผู้ประกอบการ เป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ชุดการเรียนรู้จะต้องมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ส่วนหลักสูตร BTEC เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้หลักสูตรในมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นหลักสูตร BTEC</p> <p>๒. รายงานสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โดยเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวัดสมรรถนะความสามารถในการใช้ดิจิทัล - จัดตั้งศูนย์อบรมและจัดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ - นำทักษะดิจิทัลบรรจุไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบรรยายเรื่องทักษะดิจิทัล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความโดดเด่นเรื่องดิจิทัล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการพัฒนาด้านดิจิทัล 	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. รายงานความก้าวหน้าสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>การเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำกราบบังคมทูลนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี - กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - ร่างพระบรมราโชวาท - ประวัติผู้ขอพระราชทานราชานุญาต - สถานที่พระราชทานปริญญาบัตร แพนผังเส้นทางเสด็จ - จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒,๔๔๐ คน <p>๔. รายงานความก้าวหน้าการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบันที่ร่วมเป็นเจ้าของภาพในประเทศ ๑๔ สถาบัน และต่างประเทศ อีก ๙ แห่ง โดยมีการประชุมร่วมกับเครือข่าย สรุปรุ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณารูปแบบ/กำหนดการ/ รายละเอียดต่างๆ การจัดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ ๑ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒. การเสนอและส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากเจ้าภาพร่วมๆ ในการพิจารณาบทความระดับชาติและนานาชาติ ๓. การเสนอและส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากเจ้าภาพร่วมๆ ในการวิพากษ์การนำเสนอบทความแบบบรรยายและโปสเตอร์ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำห้อง/กลุ่ม ๔. การเสนอและส่งรายชื่อเจ้าภาพร่วมๆ เพื่อลงในเว็บไซต์, รวมบทคัดย่อและเล่ม Full Proceeding ระดับชาติและนานาชาติ ๕. พิจารณาบทความที่ได้รางวัล การนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์ ให้ได้รับสิทธิลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายเจ้าภาพร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย <p>๕. รายงานความก้าวหน้าการแข่งขัน KSU Speech Contest</p> <p>การจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ เกิดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีดำริต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนรวมทั้งนักเรียนทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบแรกจะให้ผู้สนใจส่งคลิปกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อทำการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒ ต่อไป สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ ๒ จะได้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะกำหนด</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในรอบต่อไปเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมตัว การแข่งขันในรอบที่ ๒ จะจัดขึ้น ๒ วัน ในวันแรกจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันที่ ๒ จะเป็นการแข่งขันจริงและประกาศผลการแข่งขันในวันนั้น</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ๓.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ๓.๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ๓.๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะศิลป ศาสตร์ ๓.๑.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะ บริหารศาสตร์ ๓.๑.๖ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ๓.๑.๗ คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ๓.๑.๘ คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๓.๑.๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.๑.๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.๑.๑๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับลูกจ้าง ชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการจำนวน ๘ ราย ได้แก่</p> <p>๑) คำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>๒) คำสั่งที่ ๐๐๒/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ</p> <p>๓) คำสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p> <p>๔) คำสั่งที่ ๐๐๔/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์</p> <p>๕) คำสั่งที่ ๐๐๕/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์</p> <p>๖) คำสั่งที่ ๐๐๖/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการ การศึกษา</p> <p>๗) คำสั่งที่ ๐๐๗/๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>๘) คำสั่งที่ ๐๐๘/๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน</p> <p>๒. ออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. ออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๔. ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาว ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภา มหาวิทยาลัย /นิติกร
	<p>๓.๒ รายงานผลการประชุมร่วมและ ตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรอง ปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรใน การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรอง ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ อัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	ฝ่ายนโยบาย และแผน

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)	<p>อุตสาหกรรม</p> <p>๒. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อเสนอแนะของสภาวิศวกร</p> <p>๓. มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดส่งเอกสารการอนุมัติการปรับปรุงในข้อ ๑ และ มคอ.๓ ให้สภาวิศวกร เพื่อดำเนินการรับรองปริญญาต่อไป</p>	
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุม ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในครั้งต่อไป</p>	ฝ่ายนโยบาย และแผน
	๔.๒ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	<p>มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุม ประกอบการจัดทำรายงานการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในครั้งต่อไป</p>	ฝ่ายนโยบาย และแผน
	๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์	<p>มติที่ประชุม: แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย</p> <p>๑. อธิการบดี (ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง)</p> <p>๒. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนอมแก้ว (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)</p> <p>๓. นายพงศ์จรัส รวยร่ำ (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)</p> <p>๔. นายราชัย อัครเวศน์ (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)</p> <p>๕. รองศาสตราจารย์นิมิตร ศุภไพบูลย์ (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)</p> <p>๖. นางกาญจนศรี สิงห์ภู (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)</p> <p>๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล (ผู้แทนผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี)</p> <p>๘. อาจารย์อมร มะลาศรี (ผู้แทนผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี)</p> <p>๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม (ผู้แทนผู้บริหารจากตำแหน่งผู้อำนวยการฯ)</p> <p>๑๐. อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์ (ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ)</p> <p>๑๑. นายอิทธิพงษ์ ภูมิแสง (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)</p> <p>๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กัณธาพร (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)</p> <p>๑๓. นายพัฒนา พึ่งพันธ์ (กรรมการและเลขานุการ)</p> <p>๑๔. นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง (ผู้ช่วยเลขานุการ)</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	<p>มติที่ประชุม: แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย</p> <p>๑. รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นวานุเคราะห์ เป็นประธาน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒. นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป เป็นรองประธาน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๓. นายศักดิ์ ดาหาร เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการคลัง การเงินและบัญชี)</p> <p>๔. นายอดุลย์ คำชู เป็นกรรมการ</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุน</p> <p>๕. อธิการบดี เป็นกรรมการ</p> <p>๖. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล ด้านการวางแผน เป็นกรรมการ</p> <p>๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ</p> <p>๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี เป็นกรรมการ</p> <p>๙. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล ด้านการการบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ</p>	
	๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งว่าง	<p>มติที่ประชุม: แต่งตั้ง นายวินัย วิทยานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๖ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา	<p>มติที่ประชุม: อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๙ ราย รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน ๑ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษาคือ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>ทั้งนี้รายละเอียดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามเอกสารแนบบันทึกข้อความที่สภาวิชาการเสนอขอบรรจุวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๗ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งว่าง	<p>มติที่ประชุม: แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร
	๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม นายกำธร สารวรรณ เปลี่ยนเป็น นายภูริ จันทิมา</p> <p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ชยพร แอคะระจันทร์ เปลี่ยนเป็น นายเอกรินทร์ สารีพั่ว และเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ ราย คือ นายจักรินทร ตรีอินทอง</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	
	<p>๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรณีเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) นายรัฐพล มีลาภสม ๒) นางกัณทิมา ศิริสันติเมธาคม <p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะเทคโนโลยีการเกษตร</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายสมศักดิ์ สายชมพู เปลี่ยนเป็น นายอิทธิพล ชิมภูเขียว</p> <p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะศึกษาศาสตร์ และ นวัตกรรมการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะศึกษาศาสตร์ และ นวัตกรรมการศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย เจริญไวยเจตน์</p> <p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะศิลปศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ. ๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะศิลปศาสตร์ กรณีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม นายคมสัน เหมือนชาติ เปลี่ยนเป็น นายธิตินันท์ บุญปก</p> <p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย เปลี่ยนเป็น นายเจษฎา สิงห์ทองชัย</p> <p>ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๑๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร</p>	<p>มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยให้นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	
	๔.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มติที่ประชุม: เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยให้นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	ฝ่ายวิชาการ
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒	มติที่ประชุม: กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย